

Bình Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

KỊCH BẢN

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Năm học 2020-2021

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 46/PGDĐT ngày 29/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Tiểu học Bình Hòa 2 xây dựng Kịch bản thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
2. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào nhà trường.
3. Phối hợp với Trạm Y tế phường Bình Hòa xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên,



nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại đơn vị, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong đơn vị.

II. KỊCH BẢN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kịch bản khi chưa có dịch bệnh xảy ra

Tăng cường hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh của đơn vị; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị (cô Trang chỉ đạo).

Theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của dịch bệnh Covid-19 (cô Trang chỉ đạo).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp với các biểu hiện nghi ngờ bệnh Covid-19 (thầy Phúc chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác y tế trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và phối hợp xử lý ổ dịch (cô Trang tập huấn).

Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng (cô Trang chỉ đạo, thầy Phó thực hiện).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra (cô Trang chỉ đạo).

Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Trung tâm Y tế phường Bình Hòa và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An để hỗ trợ xử lý (cô Trang chỉ đạo).

2. Kịch bản khi dịch bệnh xâm nhập vào trường học

Nhà trường phối hợp tích cực với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh (cô Trang chỉ đạo).

Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ do bệnh Covid-19 (thầy Phúc chỉ đạo).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Phối hợp tích cực với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa xử lý triệt để ổ dịch (thầy Phúc chỉ đạo).

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh (cô Trang chỉ đạo, thầy Phó thực hiện và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (cô Trang chỉ đạo, toàn bộ CBGVNV nhà trường thực hiện).

Thực hiện báo cáo theo quy định (cô Trang chỉ đạo, thầy Phó thực hiện).

3. Kịch bản khi dịch bệnh lây lan trong trường học

Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, họp hằng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong đơn vị (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa khoanh vùng ổ dịch, báo cáo cấp trên cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trong đơn vị (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa để nhận được sự chỉ đạo kịp thời (cô Trang thực hiện).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa giám sát các ca bệnh Covid-19 trong đơn vị (thầy Phúc chỉ đạo).

Triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc (cô Trang chỉ đạo).

Tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong đơn vị (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Bình Hòa và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong đơn vị (cô Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện).

Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, Trung tâm Y tế phường Bình Hòa, Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa để có phương án xử lý (cô Trang thực hiện).

4. Kịch bản khi hết dịch

Duy trì các hoạt động tiêu độc, khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên người và môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập các tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng ban hành quyết định).

Tổ chức thực hiện Kế hoạch và kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021 của đơn vị (Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện).

Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường tại đơn vị cho Hiệu trưởng (qua số điện thoại 0979.49.46.49) và về Phòng GDĐT (Hiệu trưởng báo cáo).

Trên đây là Kịch bản thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Bình Hòa 2./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo;
- Tổ trưởng;
- Đoàn thể;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoàng Trang


